



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 4059 (5809)

THỨ HAI 8-9-2014

(15 THÁNG 8 GIÁP NGỌ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Cần đổi mới mạnh mẽ sự nghịệp giáo dục-đào tạo

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta xuất phát thấp hơn, chậm hơn thì càng cần đổi mới mạnh mẽ, chỉ như vậy chúng ta mới không bị bỏ lại phía sau, cho dù đổi mới, luôn là một con đường không bằng phẳng nhưng đã



xác định được hướng đi, thì chúng ta phải quyết tâm vượt lên mọi khúc khuỷu mọi gập ghềnh. Chúng ta hãy đồng sức, đồng lòng, nỗ lực để cùng nhau thực hiện đổi mới...”

(TRANG 4)

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đó là một trong những nội dung quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, các cấp của tỉnh triển khai thực hiện trong tháng 9-2014. Đồng thời, các địa phương cần vận động, hướng dẫn nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ mùa; kiểm soát, phòng-chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; nhất là dịch cúm gia cầm.

Cùng với đó, các cấp ủy và chính quyền chỉ đạo, kiểm tra việc phòng-chống lụt bão, quản lý các công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn hồ đập, có kế hoạch điều tiết xả lũ. Triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ, kiểm kê và trồng rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm nay đạt thêm 25 xã chuẩn nông thôn mới theo quy định.

(Xem tiếp trang 2) BÍCH HÀ

Tết Trung thu Đậm ấm và ý nghĩa

Với tên gọi “Đêm hội Trăng rằm”, chương trình do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức cho gần 1.000 em nhỏ ở huyện Chư Pưh hòa mình vào không gian vui chơi giải trí với nhiều nội dung hấp dẫn. Đây được xem là một cái Tết Trung thu rộn ràng, ý nghĩa nhất từ trước đến nay của các em nhỏ nơi huyện nghèo.

5 trang



Các em nhỏ thích thú với đèn ông sao.

Ảnh: N.G



Ngày hội tuổi trẻ tòng quân

Đúng 9 giờ ngày 6-9 sau khi kết thúc các nghi lễ như thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân, động viên và trao tặng hoa, quà của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, 1.250 thanh niên ở 9 huyện, thị xã trong tỉnh đã nhanh chóng lên xe và trở về các đơn vị.

6

Kiểm tra đột xuất ngày làm bù trong dịp lễ 2-9

Sau kỳ nghỉ lễ, thứ bảy (ngày 6-9) vừa qua chính là ngày làm bù đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc trong ngày làm bù, tuy nhiên bên cạnh đó một số nơi vẫn còn chệch choạc.

(TRANG 6)

3



Vận động
nông dân
không chặt bỏ
cao su

5

Vui
Trung
thu ở
làng



7

Công tác phòng cháy, chữa cháy:
Sai phạm
bắt nguồn từ...
ý thức



Nhiều hoạt động nhân Tết Trung thu-2014

● Nhân dịp Tết Trung thu, mừng năm học mới 2014-2015, sáng 5-9 Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Việt Tân Phát Gia Lai tổ chức tặng quà cho 500 em học sinh, thiếu nhi tại Trường Tiểu học, THCS Kim Đồng (xã An Thành, huyện Đak Pơ). Mỗi suất quà trị giá trên 50.000 đồng (gồm vở học sinh, bánh Trung thu, lồng đèn...).

Cùng với đó, ngày 7-9, Hội tiếp tục phối hợp với Câu lạc bộ xe máy cổ Honda 67 Gia Lai, tổ chức tặng 120 suất quà cho các em thiếu niên, nhi đồng nghèo tại làng Ngol (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa). Tổng số quà tặng trong dịp Tết Trung thu là 620 suất.

● Tối 6-9 (nhằm ngày 13 tháng 8 Âm lịch), tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh và Làng Trẻ em SOS Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng cổ phần Công thương-Chi nhánh Gia Lai (VietinBank) đã tổ chức vui Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã trao một thùng quà và 5 triệu đồng tiền mặt cho 96 trẻ em mồ côi Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh; Ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Gia Lai trao 47 sổ tiết kiệm cho 47 em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Pleiku, với tổng số tiền 23,5 triệu đồng.

● Chiều 6-9, Hội Người mù tỉnh tổ chức thăm và tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho 50 trẻ em mù dưới 16 tuổi nhân dịp Tết Trung thu-2014. Đây là việc làm thiết thực nhằm góp phần xoa dịu những mất mát, thiệt thòi cho trẻ em mù trên địa bàn tỉnh, giúp các em có được niềm vui trọn vẹn trong ngày Tết Trung thu.

Trước đó, Hội Người mù tỉnh cũng đã phối hợp với bà Xà Thị Quế Nuôi (Mạnh Thương Quân) tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho 40 người mù thuộc nhiều lứa tuổi trên địa bàn TP. Pleiku.

● Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh tổ chức trao 100 phần quà cho các em tàn tật-trẻ mồ côi thuộc 2 huyện Ia Pa và Phú Thiện. Hội trao 50 phần quà cho 50 em ở huyện Ia Pa, mỗi suất trị giá 300.000 đồng (gồm bánh trung thu, đèn lồng, sữa và 200.000 đồng tiền mặt). Chiều cùng ngày, tại Hội trường UBND xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Hội tiếp tục trao 50 phần quà cho các em thuộc diện bảo trợ của Hội.

H.NGỌC-B.YẾN-N.GIANG-N.THÚY

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi)

Ngày 6-9, tại Hội trường Tòa án Nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi). Ông Huỳnh Thành-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng ông Đặng Phan Chung-Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) gồm 11 chương, 91 điều. Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự án Luật sửa đổi; đồng thời thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến yêu cầu sửa đổi, bổ sung, tập trung chủ yếu vào các nội dung: chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ

chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân; cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân tối cao; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân sơ thẩm; điều kiện bổ nhiệm, ngạch, tuổi nghỉ hưu của Thẩm phán. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến đề nghị chỉnh sửa một số câu chữ trong các điều khoản của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi). Nhiều đại biểu cũng góp ý về quản lý hội thẩm nhân dân...

Các ý kiến góp ý được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội.

VĨNH HOÀNG

Trường Trung cấp Phật học Gia Lai:

Phấn đấu hoàn thành công tác đào tạo khóa I (2012-2015)

Tại chùa Bửu Thắng-TP. Pleiku, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015.

Diễn văn tại buổi lễ nhấn mạnh: Năm học 2013-2014, Trường Trung cấp Phật học Gia Lai đã hoàn thành năm học thứ hai của khóa đầu tiên với sự tham gia của gần 60 tăng ni sinh. Số tăng ni sinh có kết quả học tập loại giỏi chiếm hơn 47,2%, loại khá hơn 36,3%. Năm học 2014-2015 là năm cuối cùng của khóa tuyển sinh đào tạo đầu tiên. Trường Trung cấp Phật học Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ đề “Đổi mới tổ chức, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện đạo đức”. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội dung để tiến tới xây dựng một chương trình đào tạo hoàn chỉnh hơn, gắn với bộ giáo trình cho các môn học. Đẩy mạnh áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thực hiện nghiêm túc các quy chế thi đánh giá chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. Phối hợp với Ban Giáo dục Tăng ni của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ngành chức năng của tỉnh trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đào tạo khóa I (2012-2015) theo đúng kế hoạch.

Tại lễ khai giảng, Trường Trung cấp Phật học Gia Lai đã công bố quyết định khen thưởng cho gần 20 tăng ni sinh khóa I đạt thành tích toàn diện trong năm học 2013-2014.

THANH NHẬT

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential-Chi nhánh Gia Lai

Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho gần 2.000 em thiếu nhi

Hôm qua (7-9), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential-Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho gần 2.000 em thiếu nhi là con em của khách hàng của công ty trên địa bàn tỉnh Gia Lai và con em các cán bộ, viên chức Báo Gia Lai nhân dịp Tết Trung thu tại Nhà hàng Pleiku Palace.

“Đêm hội trăng rằm” đã mang đến cho các em thiếu nhi một chương trình văn nghệ đặc sắc gồm: giao lưu chú Cuội, chị Hằng; múa trống, múa lân, múa rồng; vũ điệu Đêm hội trăng rằm và các trò chơi thiếu nhi. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao hai suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho hai em nhỏ bị mồ côi cả cha và mẹ cùng 30 phần quà cho các em thiếu nhi khác trong chương trình rút thăm trúng thưởng.

Đây là chương trình thường niên của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential nhằm tri ân khách hàng và đem đến một cái Tết Trung thu thật nhiều ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

NGUYỄN GIANG

TIN VẤN

● Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Gia Lai thuê đất để xây dựng Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim Gia Lai. Theo đó, vị trí đất cho thuê tại 53 Quang Trung, phường Hội Thương, TP. Pleiku, với diện tích là 2.164,8 m², hiện trạng trên đất có nhà làm việc và công trình phụ trợ của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai và đất quy hoạch UBND TP. Pleiku quản lý. Thời hạn thuê đất là 50 năm.

THANH NHẬT

● Quân đoàn 3 vừa tổ chức trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho Thượng úy Nguyễn Ngọc Tú-Chính trị viên phó Đại đội Sửa chữa, Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn Công binh 7-gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 52 m², tổng trị giá 140 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

DANH QUANG

● Tối 6-9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho hơn 600 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số 3 làng: Klū, Bông, Keng của xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê. Với chủ đề “Đêm hội trăng rằm”, chương trình đã diễn ra với các nội dung múa lân, rước đèn, chơi trò chơi dân gian, vui phá cỗ và tặng quà Trung thu cho các cháu.

LƯƠNG THANH

Tập trung tháo gỡ khó khăn... (Tiếp theo trang 1)

Các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, kiểm soát chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cho cả năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội; quốc phòng và an ninh; việc xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, các địa phương tổ chức tốt việc khai giảng và triển khai nhiệm vụ của năm học mới; đảm bảo và nâng cao chất lượng khám-

chữa bệnh và phòng-chống dịch bệnh cho nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng; xóa bỏ các tà đạo, Tin lành Đê-ga và tổ chức phản động FULRO.

Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng. Tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp...

B.H

Không điều khiển xe khi đã uống bia, rượu!

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIÊN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● **E-MAIL:** baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
● Phòng ban đọc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 35 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● **Giá 2.000 đồng**

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Do giá mủ cao su trên thị trường giảm mạnh, trồng cao su không có lợi nhuận, thậm chí bị lỗ nên nhiều người ở huyện Đak Đoa đã chặt bỏ cây cao su (chủ yếu là cao su tiểu điền) chuyển sang trồng các loại cây khác như hồ tiêu, cà phê nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng diện tích cao su bị chặt trên địa bàn huyện Đak Đoa khoảng hơn 300 ha, chủ yếu là diện tích cao su tiểu điền và một số diện tích cao su thuộc dự án đa dạng hóa nông nghiệp (người dân được vay vốn ngân hàng để đầu tư, cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc) tại các xã Kdang, Glar, Trang.

Dẫn chúng tôi tới những vườn cao su của người dân đã chặt bỏ và thay vào đó là cây cà phê, hồ tiêu, ông Sing-Phó Chủ tịch UBND xã Glar xót xa cho biết: “Người dân ở đây rất khổ. Khi bắt đầu trồng cao su từ năm 2003-2006 theo dự án đa dạng hóa nông nghiệp thì giá mủ cao su rất cao, song khi diện tích cao su của bà con bắt đầu bước vào thời kỳ khai thác thì giá mủ tụt xuống thấp, khiến người dân nản chí không chăm sóc vườn cao su nữa, thậm chí dân ở đây chặt bỏ để trồng cà phê. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng diện tích cao su bị chặt trên địa bàn xã khoảng 80 ha, tập trung tại các làng: Dur, Groi 1, Groi 2, Dôr 1, Dôr 2”. Giá cao su xuống thấp, năng suất kém nên nhiều hộ dân trong xã mỗi tuần khai thác một lần và chỉ được vài trăm ngàn đồng, không đủ tiền công đi khai thác. Anh Hlim-làng Dur cho biết: “Gia đình vay ngân hàng hơn 40 triệu đồng để đầu tư trồng hơn 350 cây cao su theo dự án nhưng đến khi thu hoạch cũng không thể trả nợ ngân hàng được. Bởi khi khai

Vận động nông dân không chặt bỏ cao su

↳ LÊ NAM



Anh Hlim phá bỏ diện tích cao su để trồng cà phê.

Ảnh: L.N

thác mủ thì cao su rớt giá, năng suất cao su thấp. Giờ gia đình đã chặt bỏ để chuyển qua trồng cà phê với hy vọng cà phê được giá để lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình và trả nợ ngân hàng”.

Cũng như xã Glar, Kdang là một trong những xã có diện tích chặt bỏ cây cao su cao vì người trồng cao su có tâm lý hoang mang, muốn phá bỏ để trồng các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn. Tính đến nay, các hộ dân trên địa bàn xã Kdang đã phá bỏ hơn 72 ha cao su để trồng hồ tiêu và cà phê. Trước thực trạng nông dân chặt bỏ vườn cao su có chiều hướng gia tăng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, khuyến cáo người nông dân không chạy theo thị trường, yên tâm chăm sóc cây cao su, ổn định diện tích đang có. Ông Ngô Thanh Tùng-Chủ tịch UBND xã Kdang cho biết: Trước mắt UBND xã chỉ đạo các cán bộ phụ trách làng phối hợp với Mặt trận, đoàn thể thôn làng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người trồng cao su không nên phá bỏ cây cao su. Trong thời gian giá mủ xuống thấp người dân có thể ngừng khai thác để cây cao su có thời gian phục hồi và hạn chế đầu tư.

Ông Phạm Cường-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cho biết thêm: Trình độ canh tác của nông dân chưa cao, nhất là trong đồng bào dân

tộc thiểu số dẫn đến việc thâm canh cây cao su còn nhiều hạn chế, các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc chưa được quan tâm đúng mức làm giảm chất lượng vườn cây. Trước thực tế trên, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương tuyên truyền và vận động nhân dân cố gắng giữ vườn cao su; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời tình hình chặt phá cao su; không giao chỉ tiêu trồng mới hồ tiêu cho các xã; phải dành một phần kinh phí tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hồ tiêu cho nhân dân để tránh thiệt hại cho dân khi đã chuyển đổi chặt cao su sang trồng hồ tiêu... Đặc biệt, vận động nhân dân hạn chế tối đa chuyển đổi, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Cây cao su là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh và là cây trồng chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh. Trong những năm qua cây cao su góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo... Mặt khác, cây cao su là cây trồng lâu năm; thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch mất 6-7 năm và chu kỳ kinh doanh kéo dài 25-30 năm, chi phí đầu tư rất cao. Do đó người dân cần tính toán kỹ trước khi phá bỏ chuyển đổi sang cây trồng khác, bởi giá cả biến động khó lường, hạn chế đầu tư chạy theo thị trường dẫn đến thiệt hại về kinh tế gia đình.

L.N

Bánh Trung thu đồng loạt giảm giá

Để hút khách

↳ HỒNG THI



Đa phần các cửa hàng đều giảm giá 10%-20% để tăng mức tiêu thụ. Ảnh: H.T

Theo ghi nhận của P.V vào chiều ngày 6-9 (tức 13-8 Âm lịch), tại các ki-ốt dọc đường Trần Phú, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng... lượng bánh Trung thu còn tồn đọng không nhiều, thậm chí có quầy gần như trống bánh trưng bày trong tủ kính. Trở lại quầy bánh Kinh Đô của anh Nguyễn Anh Trung (ngã tư đường Hoàng Văn Thụ-Trần Phú) sau gần một tháng kể từ ngày khảo sát đầu mùa Trung thu, anh cho hay, hiện tại anh vẫn giữ nguyên giá bán niêm yết của công ty. Anh Trung chia sẻ: “Vì là một trong hai quầy chuẩn của Kinh Đô tại TP. Pleiku nên theo quy định chúng tôi không được giảm giá bánh. Tuy nhiên, nếu tới Rằm mà bánh còn tồn nhiều, quầy có thể linh động san sẻ chiết khấu của mình hoặc bán huê vốn cho khách hàng thay vì nhận trọn 25% chiết khấu từ công ty để dễ tiêu thụ”.

Cũng theo anh Trung, 3 ngày trước, dòng sản phẩm cao cấp Trăng Vàng của Kinh Đô bỗng dưng “cháy hàng” tại địa bàn TP. Pleiku. “Nhiều khách hàng đến hỏi mua nhưng tất cả các quầy đều không có bánh để cung cấp. Theo đó, công ty phải đẩy hàng từ tuyến huyện lên và từ Đak Lak sang để đáp ứng nhu cầu”-anh Trung cho hay.

Tương tự, chủ các ki-ốt bánh dựng trong mùa Trung thu mang thương hiệu Hữu Nghị, Bibica, Đồng Khánh... cũng bày tỏ

sự khả quan trong chuyện tiêu thụ. Chị Lê Thị Hạnh-chủ quầy bánh Bibica trên đường Đinh Tiên Hoàng-vui vẻ nói: “Mùa Trung thu này tôi bỏ ra khoảng 60 triệu để lấy bánh từ nhà phân phối Đại Hồng Phúc về bán. Hiện tại thì đã bán hết, chỉ còn lại hàng ký gửi của nhà phân phối, nếu qua ngày mà còn thì trả lại cho họ thôi. Hai hôm nay, tôi cũng giảm giá từ 10%-20% tùy số lượng bánh mà khách hàng mua”.

Riêng hãng bánh Hữu Nghị, khách hàng chỉ được giảm giá khi đến mua trực tiếp tại nhà phân phối là Công ty cổ phần Hưng Phát (216 Lý Nam Đế, TP. Pleiku). Với đơn hàng 5 triệu đồng, khách hàng được chiết khấu 20%, trên 10 triệu đồng, mức chiết khấu sẽ là 27%.

Chị Nguyễn Hoàng Tường Vy (phường Hội Thương) tâm sự: “Vì bận đi công tác một tuần nên giờ này mình mới có thời gian đi mua ít bánh Trung thu để làm quà biếu. Chạy một vòng thấy các quầy cũng không còn nhiều bánh như năm trước, mà

quầy nào cũng giảm từ 5-20%. Mình vừa mua 2 hộp bánh Bibica cũng được giảm 10%. Bánh thấy ngon mà giá cả lại mềm”.

Với mục đích đánh vào tâm lý khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để đẩy đi càng nhiều càng tốt lượng bánh Trung thu còn tồn đọng, không riêng gì các ki-ốt, nhiều tạp hóa lớn nhỏ cũng thi nhau giảm giá từ 10-15% để hút khách. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng suôn sẻ, nhất là các tiệm nhỏ, ít mối và khách quen. Nếu như các ki-ốt đang lạc quan về sức mua cuối mùa Trung thu bao nhiêu thì chủ nhân các tạp hóa nhỏ lại lo lắng lỗ vốn vì ế ẩm bấy nhiêu. Chị Lan-chủ hiệu buôn Vinh Tân (42A Hoàng Văn Thụ) vừa sắp xếp lại vị trí của mấy chiếc lồng đèn, vừa ngán ngẩm nói: “Tới giờ này mà không những bánh mà lồng đèn còn quá trời, giảm 20% rồi đấy mà cũng chẳng bán được bao nhiêu. Mình bán tư nhân, bỏ vốn ra mua đứt chứ đâu có trả hàng lại được, đành chịu lỗ thôi”.

H.T

Triển khai Tháng Vệ sinh tiêu độc khử trùng

Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh cho biết, đơn vị vừa cấp bổ sung 6.800 lít hóa chất Benkocid cho tất cả các địa phương trong tỉnh triển khai Tháng Vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt II năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó, mỗi địa phương sẽ tiếp nhận 400 lít hóa chất khử trùng Benkocid; tổ chức tiêu độc khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; các chợ buôn bán, nơi tập kết thu gom động vật và sản phẩm động vật, nơi công cộng và đường làng ngõ xóm và các phương tiện tham gia vận chuyển động vật và sản phẩm động vật và thức ăn liên quan...

Tháng Vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1-9 và sẽ kết thúc vào ngày 30-9-2014.

N.D



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Ảnh: HỒNG THI

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục-đào tạo

Nhân ngày hội khai trường, các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Cụ thể: Báo Gia Lai phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential đã trao tặng 40 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và giấy khen cho 40 học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, xã Ia Púch, huyện Chư Prông và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai); Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 50 triệu đồng cho Trường THPT Dân tộc Nội trú phía Đông thị xã An Khê để trang bị thiết bị dạy và học, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai trao 20 xe đạp cho 20 học sinh nghèo tại Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, huyện Kông Chro...



Trong niềm vui chung của ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh, trong ngày hội khai trường, thầy và trò Trường THPT Pleiku đã hân hoan chào đón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về dự lễ khai giảng cùng nhà trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có bài phát biểu tuyên dương những thành tích nổi bật mà thầy và trò Trường THPT Pleiku đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời động viên, sẻ chia với những khó khăn của trường cũng như nhấn nhủ ngành Giáo dục-Đào tạo Gia Lai cần tiếp tục đổi mới trước tình hình mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta xuất phát thấp hơn, chậm hơn thì càng cần đổi mới mạnh mẽ, chỉ như vậy chúng ta mới không bị bỏ lại phía sau, cho dù đổi mới, luôn là một con đường không bằng phẳng nhưng đã xác định được hướng đi, thì chúng ta phải quyết tâm vượt lên mọi khúc khuỷu mọi gập ghềnh. Chúng ta hãy đồng sức, đồng lòng, nỗ lực để cùng nhau thực hiện đổi mới. Trước hết là đổi mới nền giáo dục góp phần để quê hương Gia Lai, để vùng Tây Nguyên, để quê hương của Anh hùng Núp, của những trường ca Đam San, rừng xà nu, bóng cây kơ nia, phần vinh hiển đại mà vẫn giữ được bản sắc nghĩa tình”.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó và đánh trống khai giảng cho Trường THPT Pleiku báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu.

QUY MÔ TRƯỜNG LỚP VÀ HỌC SINH TĂNG

Năm học 2014-2015, theo thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo: quy mô trường lớp và học sinh tiếp tục tăng so với năm học trước. Bậc THPT có thêm 2 trường mới trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo là Trường THPT A Sanh (huyện Ia Grai) với biên chế 7 lớp, 277 học sinh (HS) và Trường Phổ

thông Dân tộc Nội trú phía tỉnh (thị xã An Khê) với biên chế tạm thời 6 lớp, 213 HS. Ngoài ra còn có 1 trường tiểu học mới thành lập ở huyện Đức Cơ; 6 trường mầm non ở TP. Pleiku, thị xã An Khê, huyện Kbang, Chư Sê. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kông Pa cũng đã lập hồ sơ đề nghị thành lập mới 1 trường THCS tách từ trường tiểu học có 2 bậc học tại xã Kông Năng.

Có mặt ở buổi lễ khai giảng tại các trường mới được thành lập và đưa vào giảng dạy trong năm học 2014-2015, PV Báo Gia Lai ghi nhận được không khí háo hức, hân hoan cùng tâm trạng vui mừng của thầy và trò nhà trường. Ông Nguyễn Phước-Hiệu trưởng Trường THPT A Sanh (xã Ia Krá, huyện Ia Grai) phấn khởi nói: “Trường THPT A Sanh sẽ là hy vọng mới cho công tác giáo dục tại các xã vùng biên. Tôi tin rằng việc học tập của các em học sinh sẽ được đảm bảo khi trường đã được trang bị khá đầy đủ các điều kiện dạy và học”.

Em Lê Thị Mến (học sinh lớp 11A2-Trường THPT A Sanh) trong bộ áo dài mới tinh, nét mặt vui vẻ bày tỏ cảm xúc trong ngày khai trường: “Em rất vui khi được học ở trường mới. Năm ngoái, em còn phải đi hơn 30 km ra thị trấn Ia Kha trọ học nhưng nay thì em được học gần nhà nên bố mẹ sẽ đỡ lo lắng và đỡ bớt chi phí trọ học”. Còn em Nay H’Nhat (lớp 11B-Trường THPT Dân tộc Nội trú phía Đông) chia sẻ: “Hôm nay là lễ khai giảng đầu tiên của chúng em ở ngôi trường mới này, em cảm thấy rất vui, rất hồi hộp. Vào năm học, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thầy cô”.

Niềm vui trong ngày khai trường ở các trường mới còn được thể hiện rõ nét trên gương mặt các bậc phụ huynh. Ông Nguyễn Tuấn (xã Ia Krá), đại diện Hội Phụ huynh học sinh Trường THPT A Sanh nói: “Tôi thực sự cảm ơn các cấp, các ngành đã quan tâm xây dựng ngôi trường này

để tạo điều kiện cho con em chúng tôi học tập. Những năm trước đây, các cháu phải đi học xa nhà, nhiều phụ huynh không thể quản lý nên nhiều cháu mãi chơi dẫn đến bỏ học. Nay có ngôi trường này, phụ huynh cũng yên tâm vì dễ dàng quản lý con em mình hơn”.

Dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú phía Đông tỉnh, đồng chí Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Trong năm học đầu tiên này, nhà trường cần tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập, thấm nhuần tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo, tạo điều kiện để đội ngũ sư phạm nhà trường nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học sao cho phù hợp với mục tiêu đổi mới căn bản, phù hợp với từng đối tượng học sinh; chú trọng ứng dụng khoa học thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Nhà trường cần tập trung tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục tinh thần đoàn kết các dân tộc, sống hòa thuận với tập thể trong nhà trường và nơi cư trú. Tổ chức nhiều hoạt động mang tính giáo dục, hướng nghiệp với hình thức, nội dung phong phú, giúp các em hoàn thiện nhân cách, tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp cũng như trong các hoạt động tập thể. Quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý nội trú và nuôi dưỡng học sinh, đảm bảo nền nếp, gọn gàng, sạch sẽ, an toàn, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường”.

THI ĐUA DẠY TỐT-HỌC TỐT

Năm học 2014-2015 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nên thầy-cô giáo, các em học ở tất cả các trường

đều thể hiện rõ lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm học trong ngày khai giảng.

Bà Trần Thị Oanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) bày tỏ: “Là một trong những trường ở vùng xa nên còn đó những khó khăn như cơ sở vật chất không đảm bảo, mặt bằng dân trí chưa cao... Tuy nhiên, trong năm học này, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các chương trình dạy học mới vừa được Sở Giáo dục-Đào tạo tập huấn, áp dụng các thiết bị hiện đại như máy chiếu, các chương trình tin học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học”. Bà Phạm Thị Diêu-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) cho biết: “Trước năm học mới trường phát động thi đua và đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu là giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, phấn đấu xây dựng trường ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng”.

Thầy và trò Trường Tiểu học Lê Lai (xã Chư Á, TP. Pleiku)-ngôi trường vùng ven thành phố với gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số cũng thể hiện lòng quyết tâm gặt hái nhiều thành tích cao trong năm học mới. “Bên cạnh phát huy những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua như việc duy trì sĩ số, huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi... Trường Tiểu học Lê Lai sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác dạy và học để nâng cao chất lượng, góp phần vào thành tích giáo dục chung của toàn thành phố”-ông Nguyễn Trung Thành-Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Theo đó, các em học sinh cũng thể hiện rõ lòng quyết tâm để đạt được thành tích cao nhất. Em Kpui Pal-học sinh lớp 8, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đức Cơ nói: “Dù năm học mới đã bước qua được hai tuần, nhưng em và các bạn vẫn thấy háo hức đón chờ lễ khai giảng. Sống và học tập trong ngôi trường này, dù phải xa gia đình, nhưng chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, giúp đỡ. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng thầy- cô giáo...”. Còn em Phạm Thị Phương Thảo-học sinh lớp 11C, Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Kông Chro 10 năm liền đạt học sinh giỏi vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay, em thấy rất vui và phấn khởi khi được gặp lại thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu của mình sau 3 tháng hè xa cách. Năm học mới, em và các bạn sẽ cùng nhau cố gắng học tập thật tốt hơn nữa để ba mẹ và thầy cô vui lòng”.

Nhóm P.V Chính trị-Xã hội

Với tên gọi “Đêm hội Trăng rằm”, chương trình do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức cho gần 1.000 em nhỏ ở huyện Chư Pưh hòa mình vào không gian vui chơi giải trí với nhiều nội dung hấp dẫn. Đây được xem là một cái Tết Trung thu rộn ràng, ý nghĩa nhất từ trước đến nay của các em nhỏ nơi huyện nghèo.

Tết Trung thu đậm ấm và ý nghĩa

PHAN LÀI

Chư Pưh là một huyện mới được thành lập, đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều thiếu thốn và khó khăn, các em được đến trường là sự nỗ lực rất lớn của gia đình. Chính vì thế mà Tết Trung thu đúng nghĩa đối với các em là điều rất xa vời. Với mong muốn mang tới cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu vui vẻ để sẻ chia bớt những khó khăn thiệt thòi cho các em, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn cùng các cơ quan, ban ngành ở địa phương đã triển khai, tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Hoạt động này đã làm cho không khí đón Tết Trung thu ở huyện nghèo thêm ấm áp và đem lại nụ cười hạnh phúc cho trẻ thơ.

Khai màn cho đêm hội trăng rằm, bầu không khí trở nên nóng hơn khi chú Cuội xuất hiện trong bộ trang phục ngộ nghĩnh cùng chị Hằng với bộ váy trắng thật duyên dáng và xinh đẹp. Chú Cuội và chị Hằng đã tổ chức trò chơi và đặt ra các câu hỏi liên quan đến Tết Trung thu

nhằm tạo cơ hội cho các em nhỏ được rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn trước đám đông, phần thi đã thu hút các em tham gia một cách nhiệt tình. Không chỉ được vui chơi, các em còn được xem múa lân sư rồng và các tiết mục văn nghệ hết sức sôi động do các em Nhà Thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, háo hức, chăm chú xem; những tiếng trầm trồ khen ngợi, những tràng pháo tay cổ vũ xen lẫn tiếng cười giòn tan của các em đã làm không khí đêm hội càng thêm náo nhiệt.

Em Siu H’Miên-học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi vui vẻ nói: “Năm ngoái, em cũng được tặng quà Trung thu, nhưng năm nay là vui nhất vì em được đón Trung thu và được phá cỗ cùng với bạn bè, lại còn được xem văn nghệ nữa. Lần đầu tiên em được tham gia một đêm Trung thu vui đến vậy”. “Đêm hội Trăng rằm” không chỉ thu hút các em học sinh mà còn có sự tham gia rất đông các bậc phụ huynh và người dân của huyện Chư Pưh. Chị Siu H’Den (làng Thờ Gab, xã

Chư Don) cũng đưa con đến sân vận động từ rất sớm, chia sẻ: “Mình nhà nghèo nên không tổ chức Trung thu, cũng không có tiền để mua bánh với đèn ông sao cho con, thương con lắm. Con mình được thầy cô thông báo tối nay có tổ chức Trung thu, nó háo hức lắm, mình chở con đến đây từ sớm để con vui với bạn bè”.

Bên cạnh việc tổ chức Trung thu cho các em, dịp này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội còn tặng 400 suất quà, tổng trị giá 40 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, các em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu tại huyện Chư Pưh để kịp thời động viên và khích lệ tinh thần cho các em vươn lên trong học tập và

cuộc sống. Em Rơ Mah Quang (Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành) vui mừng khi nhận được phần quà, cho biết: “Mùa Trung thu năm nay, chúng em rất vui khi nhận được sự quan tâm của các chú, các anh, các chị. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để những năm sau các chú, các anh, các chị lại về đây tổ chức Trung thu cho chúng em”.

Ông Lê Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh chia sẻ: Mong muốn của chúng tôi khi tổ chức chương trình này là mang đến cho các em thiếu nhi một Trung thu đậm ấm, ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi, giải trí, để các em thêm phần hứng khởi, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Mong rằng những phần quà nhỏ của Ban tổ chức sẽ mang đến cho các em một cái Tết Trung thu thật trọn vẹn và đáng nhớ.

P.L



Ảnh: ĐỨC THỤY

Vui Trung thu ở làng

NGUYỄN GIANG

Tôi có mặt tại Đêm hội Trăng rằm ở 3 làng lồng hồ (làng Kênh, làng Yút và làng Tum) thuộc xã Ia Phí, huyện Chư Pah khi hàng trăm chiếc đèn lồng trên tay các em thiếu nhi đã được thắp nến. Đây là đêm hội do Đội Công tác xã hội Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức cho các em nhân dịp Tết Trung thu tại Trường THCS Ia Phí 2.

Bạn Nguyễn Huy Thiện-Đội trưởng Đội Công tác xã hội Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai vừa chú ý quan sát để đảm bảo không có chiếc đèn lồng nào của các em bị tắt đèn vừa nói: “Đội chúng em đến đây từ lúc 8 giờ sáng. Các bạn nam cùng nhau phát quang quanh trường, sửa chữa 50 mét đường vào làng Tum bị lầy lội, còn các bạn nữ thì giúp các em nhỏ cắt tóc, rửa mặt, cắt móng tay móng chân rồi tổ chức cho các em chơi các trò chơi dân gian. Sau đó, mỗi người một việc để tạo không khí chuẩn bị cho Đêm hội Trăng rằm tối hôm nay. Nhìn thấy các em nhỏ vui vẻ, hào hứng với những

chiếc đèn lồng do tự tay các bạn sinh viên làm, các bạn trong đội ai cũng cảm thấy xúc động”.

Cầm trên tay những chiếc đèn lồng và chăm chú theo dõi từng tiết mục văn nghệ vui nhộn với sự dẫn dắt hài hước của chị Hằng, chú Cuội, tiếng cười của các em tưởng như không thể nào với bớt. Có thể dễ dàng nhận ra, Đêm hội Trăng rằm này đã thực sự là một đêm hội khó quên. Em Rơ Châm Phun (làng Tum, học lớp 7) tỏ ra thích thú với chiếc đèn lồng ông sao phát ra ánh sáng màu đỏ. Em đưa chiếc đèn lồng lên cao ngang tầm mắt và say sưa ngắm nghía. “Chiếc đèn lồng này rất đẹp, em thích lắm! Hôm nay em rất vui vì được chơi nhiều trò chơi, được các chị cắt móng tay móng chân sạch sẽ nhưng em thích nhất là buổi tối hôm nay vì được phát đèn lồng, được xem chị Hằng, chú Cuội”-Rơ Châm Phun thủ thỉ.

Niềm vui Đêm hội Trăng rằm của các em nhỏ còn lây sang cả các chị các mẹ khi cùng các con tham gia. Chị Rơ Châm Dum (làng Yút) dịu dàng con nhỏ, cầm giúp con chiếc đèn lồng giấy trên tay vui vẻ cho biết: “Tôi có thêm đứa con lớn học lớp 4 đang chơi ở đây, cháu vui lắm, đòi ra đây từ đầu giờ chiều để chơi các trò chơi nên tôi cũng nghĩ đi rầy ra đây với con. Trung thu năm nay các con tôi có đèn lồng chơi, có bánh kẹo ăn, chúng rất vui!”.



Các em nhỏ thích thú với đèn ông sao.
Ảnh: N.G

N.G

Trao giải cuộc thi tìm hiểu “60 năm Đảng bộ TP. Pleiku và 85 năm Công đoàn Việt Nam”

Sáng 7-9, Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “60 năm Đảng bộ TP. Pleiku và 85 năm Công đoàn Việt Nam”.

Qua 4 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức-người lao động với gần 3.000 bài dự thi. Ban tổ chức đã tiến hành trao 6 giải tập thể cho 6 đơn vị, gồm: Công đoàn Giáo dục thành phố, Công đoàn cơ sở khối Đảng, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Công đoàn cơ sở Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 9 giải khuyến khích, 5 giải ba, 3 giải nhì cho các cá nhân có bài dự thi chất lượng. Chị Phan Thị Hợp (Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) là người đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku cũng đã trao lại cho đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh số tiền 120 triệu đồng do cán bộ, công nhân, viên chức-người lao động thành phố đóng góp ủng hộ “Vi nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa”.

HỒNG THỊ

Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức-lao động TP. Pleiku năm 2014:

Công đoàn Giáo dục thành phố đạt giải nhất toàn đoàn

Hôm qua (7-9), lễ bế mạc Liên hoan Văn nghệ công nhân, viên chức-lao động TP. Pleiku năm 2014 đã diễn ra tại Hội trường 19-5 (thành phố Pleiku) với giải nhất toàn đoàn thuộc về Công đoàn Giáo dục thành phố.

Sau gần 2 ngày tranh tài sôi nổi, trên 500 diễn viên đến từ 27 đoàn tham dự đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đoàn đã chuẩn bị, tập luyện và đầu tư dàn dựng khá công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện theo từng chủ đề cụ thể; nhiều đơn vị đã huy động được đông đảo cán bộ, viên chức-người lao động tham gia, kể cả những vị lãnh đạo chủ chốt... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số đoàn tiết mục còn sơ sài, diễn viên hát còn thô, sai nhạc, quên lời; một số tiết mục múa không phù hợp với yêu cầu; những tiết mục về chủ đề Pleiku còn quá ít.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 47 giải (A, B, C và khuyến khích) cho các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc (múa không có giải khuyến khích). Ở giải toàn đoàn, giải ba thuộc về Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế, Công đoàn cơ sở phường Diên Hồng đạt giải nhì và Công đoàn Giáo dục thành phố giành giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 6 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đoàn có thành tích cao tại Liên hoan.

H.T

Đúng 9 giờ ngày 6-9 sau khi kết thúc các nghi lễ như thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân, động viên và trao tặng hoa, quà của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, 1.250 thanh niên ở 9 huyện, thị xã trong tỉnh đã nhanh chóng lên xe và trở về các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 2 và Lữ đoàn 280 (Quân khu 5), Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) để tham gia huấn luyện.

Ngày hội tuổi trẻ tòng quân



Ảnh: A.H

QUYẾT TÂM CỦA TUỔI TRẺ

Ngay từ rất sớm, hàng trăm người thân, bạn bè của các tân binh đã đổ về 9 địa điểm diễn ra buổi lễ giao-nhận quân để tham gia ngày hội tuổi trẻ tòng quân và tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2014, nhờ làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên đợt giao quân này, 9 huyện, thị xã trong tỉnh đã đảm bảo đủ chỉ tiêu 1.250 thanh niên có sức khỏe, phẩm chất chính trị, sẵn sàng lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hầu hết, các tân binh đều phấn khởi và hạ quyết tâm đem hết tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.

Tân binh Rơ Mah Yít học xong lớp 12, Yít không làm hồ sơ thi đại học, cao đẳng như nhiều bạn cùng trang lứa mà tình nguyện làm đơn xin nhập ngũ. Mặc dù chưa biết cuộc sống trong quân ngũ ra sao, nhưng Rơ Mah Yít, hào hứng: “Em nghĩ đây sẽ là một cuộc hành trình với những trải nghiệm đầy mới mẻ, thú vị và em tin chắc, mình sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức trẻ vào việc xây dựng, bảo vệ quê hương”. Còn với tân binh Rơ Ô Xấp (buôn Du, xã Chư Rcám, huyện Krông Pa) thì cho rằng, vào quân ngũ dù phải xa nhà, xa mẹ nhưng ý chí, sức khỏe của mình sẽ được tôi rèn. Vì vậy, Xấp quyết tâm sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt để không phụ niềm mong đợi của gia đình.

Riêng tân binh Võ Ngọc Đường (phường Tây Sơn)-là một trong 15 sinh viên của thị xã An Khê nhập ngũ đợt này, cũng vô

cùng hồ hởi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề điện, Đường nộp hồ sơ xin vào Công ty Điện lực Gia Lai làm việc nhưng chưa có kết quả. Trong lúc chờ việc, Đường vào làm công nhân cho Nhà máy Đường An Khê để kiếm thêm thu nhập đỡ dần gia đình. Khi có thông báo tuyển quân, Đường đã xin ý kiến bố mẹ và nhanh chóng làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

VỮNG TIN CỦA GIA ĐÌNH

Đến tiễn các con lên đường nhập ngũ, các gia đình tân binh cũng không khỏi vui mừng và tự hào khi được nhìn thấy các con chững chạc hơn trong trang phục áo lính. Những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên ân cần đã phần nào tiếp thêm động lực cho các tân binh háng hái lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Ông Đinh Cơn (xã Tú An, thị xã An Khê), vừa sửa lại tư trang cho con trai Đinh Chớ vừa hồ hởi nói: “Mình trước đây đã đi bộ đội rồi, anh trai nó cũng đi bộ đội rồi nên giờ nó cũng thích đi bộ đội. Đi bộ đội là được làm lính Cụ Hồ, là để bảo vệ Tổ quốc mà”. Đôi mắt nhìn theo đứa con trai yêu thương lên xe về đơn vị, ông Phạm Đức Hòa-bố của tân binh Phạm Viết Hoàng (xã Ia Rươm, huyện Krông Pa) mong mỏi:

“Tôi thường động viên các con là người Việt Nam phải có nghĩa vụ với đất nước, cho nên trong đợt tuyển quân lần này gia đình động viên cháu Hoàng tình nguyện nhập ngũ. Mong rằng, môi trường quân đội sẽ tôi luyện cho cháu ngày càng trưởng thành hơn, chững chạc hơn”.

Có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai từ rất sớm, ông Chu Văn Phương (thôn 1, xã Ia Hrun) cũng mong muốn được nhìn thấy con trai Chu Mạnh Hùng trong bộ quân phục mới và ôm con trước khi chia tay. Ông Phương tin tưởng: Gia đình cũng hướng cho cháu thi vào ngành cơ khí hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp THPT, nhưng cháu lại có mong muốn được đi bộ đội. Ban đầu gia đình cũng hơi lo lắng nhưng rồi cũng tôn trọng và ủng hộ ý kiến của cháu. Vào quân đội, cháu sẽ được học tập và rèn luyện và tôi tin rằng, ngày về cháu sẽ chín chắn và trưởng thành hơn.

HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU GIAO QUÂN

Cùng với quyết tâm của tuổi trẻ, niềm mong mỏi của gia đình tân binh là sự động viên, khích lệ, nhấn nhủ và đặt niềm tin của các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, trước khi các tân binh lên đường thực

hiện nghĩa vụ, các địa phương đều có những chương trình, hoạt động nhằm trang bị thêm kiến thức cho các thanh niên và ôn lại truyền thống hào hùng của địa phương cũng như truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, là hành trang để các tân binh thêm phấn khởi, tự hào bước vào môi trường mới. Ông Võ Thanh Hùng-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, nhấn nhủ các tân binh của huyện nhà: “Các bạn thanh niên đã trở thành những chiến sĩ mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Các bạn phải xem đây là niềm vinh dự và tự hào khi được tiếp nối truyền thống của cha anh để gánh vác trọng trách về vang bảo vệ độc lập của Tổ quốc...”. Bên cạnh đó, lãnh đạo các huyện, thị xã cũng động viên các tân binh phải đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện tại đơn vị...

Trao đổi về công tác giao-nhận quân đợt II năm 2014, Đại tá Lê Xuân Hòa-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mà đặc biệt là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của tỉnh có văn bản chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyển quân năm 2014. Trong quá trình tuyển quân, các đơn vị đã làm tốt công tác sơ tuyển, khám sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe thanh niên,... và khi chốt xong quân số thì phối hợp với các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, theo dõi các công dân chuẩn bị nhập ngũ. Đại tá Lê Xuân Hòa cũng nhấn mạnh: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay chúng tôi chỉ đạo kiên quyết, trong thời gian chờ nhập ngũ, thanh niên nào tham gia những vụ ẩu đả gây mất trật tự an ninh nông thôn tại địa phương phải loại ra, để đó nếu không vi phạm pháp luật thì đợt kế tiếp sẽ gọi nhập ngũ trở lại... Cũng theo Đại tá Hòa, từ trước đến nay, năm nào tỉnh cũng đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân và đảm bảo tốt về chất lượng tân binh.

Nhóm P.V NỘI CHÍNH

Kiểm tra đột xuất ngày làm bù trong dịp lễ 2-9

HỒNG SƠN

Khoảng 6 giờ 30 phút, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã xuất phát từ TP. Pleiku về địa bàn huyện Chư Pah. Điểm kiểm tra đầu tiên mà đoàn nhắm đến là UBND huyện. Sau khi tuyên bố lý do về nội dung làm việc của đoàn, các thành viên đoàn chia thành hai nhóm kiểm tra trực tiếp từng phòng, ban của UBND huyện. Hầu hết các phòng, ban đều có cán bộ, công chức làm việc, không có trường hợp nào khóa cửa trong ngày làm bù. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số CB, CC, VC còn vắng mặt với nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, Phòng Nội vụ có mặt 6/7; Phòng Tư pháp có mặt 1/4; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội có mặt 3/7; Phòng Văn hóa-Thông tin có mặt 10/14; Văn phòng HĐND-UBND huyện có mặt 11/12; Phòng Nông nghiệp và PTNT có mặt 3/5. Trong đó các CB, CC, VC đã vắng mặt với nhiều lý do khác nhau như: nghỉ phép, đi học, đau, đi công tác cơ sở... Bên cạnh đó, một số phòng, ban chấp hành khá nghiêm túc về giờ giấc làm việc trong ngày làm bù, 100% CB, CC, VC đều có mặt tại cơ quan để xử lý công việc như: Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Giáo dục-Đào tạo; Thanh tra huyện và Phòng Dân tộc.

Sau khi kiểm tra tại UBND huyện, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiến nghị trực tiếp với Phó Chủ tịch UBND huyện-Nay Y Kiên: “Cần tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh đối với CB, CC, VC các phòng, ban chuyên môn thuộc

Sau kỳ nghỉ lễ, thứ bảy (ngày 6-9) vừa qua chính là ngày làm bù đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm nắm bắt và đánh giá việc chấp hành giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa bàn huyện Chư Pah. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc trong ngày làm bù, tuy nhiên bên cạnh đó một số nơi vẫn còn chệch choạc.

đơn vị chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, đồng thời phải xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm. Cần nhắc nhở UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc làm việc và bổ sung ngay quy chế không uống rượu, bia ngay, trước, trong giờ làm việc”.

Trong ngày đoàn đã đột xuất kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc trong ngày làm bù với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pah. Tại thị trấn Phú Hòa, số CB, CC, VC có mặt làm việc tại trụ sở là 6/10, trong 4 trường

hợp vắng mặt, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa-ông Đỗ Doãn Định cho biết: “Các trường hợp vắng mặt đều có lý do, trong đó 2 trường hợp đang đi học, 1 trường hợp nghỉ phép và 1 trường hợp đi công tác; các bộ phận vắng mặt đều được cử người thay thế làm việc”.

Đáng lưu ý, khi kiểm tra tại xã Nghĩa Hòa, số CB, CC, VC có mặt tại trụ sở xã 6/8, trong đó có 1 trường hợp là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Hòa-Đặng Ngọc Nghĩa đã vắng mặt không có lý do. Thay mặt đoàn liên ngành, ông Võ Quốc Hùng-Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã đề nghị: “Với trường hợp Bí thư Đoàn Thanh niên xã vắng mặt không có lý do, đề nghị UBND xã tiến hành kiểm điểm và báo cáo kết quả về UBND huyện, Sở Nội vụ trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, lãnh đạo UBND xã cần chấn chỉnh lại tác phong làm việc đối với CB, CC, VC của xã về việc chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, phải xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm”.

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa-Nguyễn Văn Sơn hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các kiến nghị mà Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh yêu cầu.

H.S

Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4057 ra ngày 5-9-2014)

● BỘ TÀI CHÍNH

- Kiến nghị:

Đề nghị cho phép tỉnh Gia Lai phân bổ ngân sách cho giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ theo tình hình thực tế của địa phương, vì nếu bố trí đủ 29% cho giáo dục-đào tạo và 5% cho khoa học-công nghệ thì Gia Lai không có nguồn để đầu tư cho các công trình thiết yếu khác.

- Trả lời:

Nhằm phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000 xác định: “Tăng dần tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục-đào tạo để đạt được 15% tổng chi ngân sách vào năm 2000”, “Tăng dần tỷ lệ ngân sách hàng năm cho khoa học và công nghệ để đến năm 2000 đạt không dưới 2% tổng chi ngân sách” và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định điều này; theo đó: “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục-đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách”.

Căn cứ vào khả năng ngân sách nhà nước, những năm vừa qua Chính phủ trình Quốc hội quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) đảm bảo tổng chi lĩnh vực giáo dục-đào tạo và dạy nghề lĩnh vực khoa học-công nghệ cơ bản đảm bảo theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Căn cứ vào tổng mức chi lĩnh vực giáo dục-đào tạo và lĩnh vực khoa học-công nghệ, phân bổ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên đối với từng lĩnh vực giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương với mức chi thường xuyên của từng lĩnh vực của ngân sách địa phương, Bộ Tài chính đã thống nhất với các địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đối với mức chi đầu tư phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phân bổ cụ thể cho từng địa phương. Vì vậy, trường hợp phân bổ vốn đầu tư đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ của tỉnh Gia Lai chưa phù hợp, đề nghị tỉnh Gia Lai làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng cần phải đảm bảo ưu tiên cho 2 lĩnh vực chi này và đảm bảo tỷ trọng chi theo Nghị quyết của Đảng.

(Còn nữa)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Pleiku:

Thông báo tìm người bị hại

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng và đang điều tra vụ án Nguyễn Hoàng Vũ cùng đồng bọn cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Pleiku.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng Vũ cùng đồng bọn khai nhận đã sử dụng phương tiện là 2 chiếc xe SIRIUS chạy trên đường, khi nhìn thấy có người đeo dây chuyền hoặc túi xách (chủ yếu là phụ nữ) đang điều khiển xe máy thì nhanh chóng áp sát giật lấy dây chuyền hoặc túi xách rồi tẩu thoát. Với thủ đoạn như trên, Vũ cùng đồng bọn đã thực hiện rất nhiều vụ cướp giật dây chuyền của người đi xe máy trên đường trên địa bàn TP. Pleiku nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều vụ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku chưa tìm được người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku thông báo ai là những người bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Pleiku thì đến Công an TP. Pleiku để được giải quyết.

Đặc điểm đối tượng gây án:

- Dáng người ốm, cao khoảng 1,65 mét đến 1,7 mét.

Đặc điểm phương tiện sử dụng:

- 1 chiếc xe Sirius, màu sơn đỏ-đen;

- 1 chiếc xe Sirius, màu sơn đen-bạc;

Khi đi cướp giật tài sản thường đối tượng không gắn biển số hoặc là gắn biển số 81K5-9805 nhằm tránh sự phát hiện.

Địa chỉ liên hệ: 11 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, Gia Lai (gặp đồng chí Lê Đình Thắng-Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự (số điện thoại: 0935579979).

Công tác phòng cháy, chữa cháy:

Sai phạm bắt nguồn từ... ý thức

✍ LÊ ANH

Thực hiện Công văn số 2322/UBND-NC, ngày 26-6-2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện 967/CD-TTg, ngày 20-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 4-8 đến ngày 26-8, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh và đã phát hiện nhiều tồn tại đáng báo động.

Thực hiện đợt kiểm tra công tác PCCC lần này, Đoàn kiểm tra liên ngành tập trung chủ yếu vào các cơ sở trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại, quán bar, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở sản xuất kinh doanh khác (chủ yếu gỗ) trên toàn tỉnh. Sau hơn 20 ngày kiểm tra, đoàn cho biết, các cơ sở được kiểm tra bộc lộ rất nhiều thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật về PCCC, dù những lỗi này đã được cảnh báo từ lâu.

Trong số đó, chợ và trung tâm thương mại vẫn là vấn đề đáng quan ngại nhất hiện nay. Do đã được quy hoạch đầu tư xây dựng từ lâu, diện tích hạn chế, trước sự tăng vọt về nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân, nên hầu hết các chợ và trung tâm thương mại đã quá tải. Từ đó, không thể bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh, dẫn đến tình trạng cơ sở, lấn chiếm lòng, lề đường khiến khoảng cách an toàn PCCC không đảm bảo, giao thông đi lại gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác PCCC, thoát nạn, di chuyển tài sản khi có sự cố xảy ra. Tại các chợ và trung tâm thương mại, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao khi các hộ kinh doanh tự ý câu móc nhiều thiết bị điện ngoài thiết kế, dây dẫn lắp đặt gần chất dễ cháy, không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC.

Trong khi đó, trang bị phương tiện, nguồn nước để phục vụ cho công tác chữa cháy tại chỗ ở các chợ và trung tâm thương mại hầu như không đảm bảo... Dù nguy cơ cháy, nổ cao như vậy, số lượng tài sản buôn bán tại các điểm này rất lớn, nhưng qua kiểm tra cụ thể thì gần như 100% các hộ kinh doanh không có ý thức chấp hành việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP của Chính

phủ.

Còn tại các khách sạn, nhà hàng, quán bar và những đơn vị sản xuất khác mà Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, thì ý thức chấp hành pháp luật về PCCC chưa được người đứng đầu đơn vị kinh doanh quan tâm đúng mức. Tại những cơ sở này, chưa xây dựng được phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dù có thành lập, nhưng cũng chỉ mang tính chất đối phó, hoạt động không hiệu quả vì không được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh lớn, nhưng khi xây dựng lại không có thẩm duyệt thiết kế về PCCC, dẫn đến không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Trang-thiết bị chữa cháy tại chỗ còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu, có những đơn vị trang bị chỉ để... “làm cảnh”.

Đó chỉ là những lỗi cơ bản trong tổng số 141 lỗi mà Đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ rõ sau đợt kiểm tra này. Thượng tá Đàm Văn Quang-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy-Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: “Có thể nói, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của những người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Thậm chí, có một số cơ sở sản xuất, khi đoàn đến kiểm tra, người đứng đầu đơn vị né tránh, ủy quyền lại cho cấp dưới làm việc, nên không thể giải quyết được những tồn tại, thiếu sót của đơn vị. Bên cạnh đó, sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo của chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt, dẫn đến công tác PCCC tại cơ sở bị buông lỏng... Thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngành chức năng sẽ tiếp tục thanh-kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm...”.

LA



Diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: L.A

Nhập viện vì bị ong vò vẽ đốt

Chiều 5-9-2014, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xác nhận, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi cấp cứu vì bị ong vò vẽ đốt.

Trước đó, vào chiều 3-9-2014, cháu Trần Nhật Huy (5 tuổi, trú tại số nhà 02-07 Trần Quang Diệu, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) theo mẹ là chị Phạm Thị Nhung ra chợ phường Thống Nhất bán hàng. Huy và nhóm bạn cùng chơi ở hội trường tổ dân phố. Trong

lúc chơi đùa, đám trẻ đã dùng que chọc phá tổ ong vò vẽ tại đây. Khi ong vỡ tổ, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đã nhanh chân chạy thoát, còn Huy ở lại giữa vòng vây của bầy ong.

Chị Nhung hay tin đã chạy tới đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ Thành, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị sốc phản vệ, khó thở, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, tim cơ bóp kém, phần da nơi bị ong đốt bị hoại tử...

NGỌC LINH



● Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo, đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục-Đào tạo tiếp tục đổi mới các kỳ thi theo hướng tổ chức một kỳ thi quốc gia. Thủ tướng yêu cầu, việc tổ chức 1 kỳ thi phải đáp ứng hai yêu cầu sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; đồng thời làm cơ sở tin cậy để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong quá trình thực hiện việc tự chủ tuyển sinh của trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo công bố công khai ngay trong đầu năm học 2014-2015 phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến nhân dân, dư luận xã hội góp ý về 3 phương án mà Bộ Giáo dục-Đào tạo đang xin ý kiến và các phương án khác trong đó lưu ý phương án của Đại học Quốc gia Hà Nội để lựa chọn một phương án phù hợp.

● Sáng 7-9, tại Km 120+900 quốc lộ 3, Khu Công nghiệp Thanh Bình, thị trấn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Bộ Giao thông-Vận tải chính thức khởi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 đoạn Km75-Km100. Tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới có điểm đầu thuộc địa phận xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và điểm cuối thuộc xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với tổng chiều dài 40,3 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ 60-80 km/giờ để nâng cấp thành đường cao tốc trong giai đoạn sau. Tổng mức đầu tư dự án 2.746 tỷ đồng.

● Trước tình hình diễn biến phức tạp và lan rộng của dịch cúm A/H5N6 khi một số xã thuộc 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi đã ghi nhận sự xuất hiện của loại virus nguy hiểm này, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có công điện gửi Sở Y tế 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, đề nghị chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng-chống dịch. Tăng cường giám sát và lấy mẫu giám sát virus cúm trên gia cầm tại khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các điểm thu gom, buôn bán gia cầm và chăn nuôi tập trung để phát hiện và xử lý kịp thời ổ dịch, phòng tránh lây nhiễm từ gia cầm sang người. Tăng cường các hoạt động kiểm soát và xử lý gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Mưa lũ ở châu Á, ít nhất 200 người chết

Ít nhất 200 người đã thiệt mạng trong những ngày qua do mưa lũ tại nhiều nơi ở châu Á. Chính phủ Pakistan cho biết, mưa lớn ở phía Đông nước này gây ra lũ lớn khiến ít nhất 56 người chết và 68 người bị thương. Đa số người chết vì bị điện giật hoặc bị sụp đổ mái nhà. Tại bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ cũng có 50 người thiệt mạng khi một chiếc xe buýt chở người đi ăn cưới bị lũ quét cuốn trôi.

Tại Thái Lan, nhà chức trách đã kêu gọi cư dân dọc các tuyến đường thủy ở miền Trung nước này sơ tán đến vùng đất cao hơn. Tại Trung Quốc, 11 người thiệt mạng và 39.000 người đã được sơ tán ở thành phố Tây Nam



Trùng Khánh sau khi mưa lớn kéo dài. Hơn 2.200 ngôi nhà bị sập trong trận mưa lớn. Bangladesh, Myanmar và Nepal cũng đã bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

(theo SGGP)

Chuyên gia Malaysia tới Ukraine tiếp tục điều tra vụ máy bay rơi

Một nhóm gồm 30 cảnh sát và chuyên gia Malaysia ngày 7-9 đã lên đường tới Ukraine để tiếp tục tham gia cuộc điều tra nguyên nhân vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng Hàng không Malaysia rơi hồi tháng 7 vừa qua ở miền Đông Ukraine.



Đây là thông tin được người đứng đầu ngành cảnh sát Malaysia Halid Abu Bakar thông báo. Ông Bakar cho biết nhóm thứ 2 gồm 50 người dự kiến cũng sẽ đi Kiev trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cũng có kế hoạch tới Ukraine nhằm thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho các chuyên gia tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, ông dự kiến sẽ tới Nga và Hà Lan để thảo luận công tác điều tra.

(theo TTXVN)

Phi công Trung Quốc tử nạn khi huấn luyện trên tàu Liêu Ninh

Hai phi công Trung Quốc đã thiệt mạng trong lúc thực tập lái chiến đấu cơ J-15 cất/hạ cánh trên tàu Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của nước này, theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Tân Hoa xã không cung cấp chi tiết về vụ việc nhưng việc đưa tin 2 phi công thiệt mạng được xem là sự thừa nhận hiếm hoi của Trung Quốc về những sự cố huấn luyện quân sự. Thông tin trên được lồng vào bản tin tường thuật việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên dương một đơn vị và 25 cá nhân đã "thực hiện thành công" đợt tập huấn vào cuối tháng qua nên không thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài cho đến khi được website của Viện Hải quân Mỹ lưu ý vào hôm 6-9.

(theo Thanhnien)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á CƠ SỞ GIA LAI LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỮA LÀM VỮA HỌC CÁC NGÀNH:

- LUẬT
- BÁO CHÍ
- CÔNG TÁC XÃ HỘI

* Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 24/10/2014
* Thi tuyển: Ngày 01 và 02/11/2014 (Môn thi tuyển: Văn, Sử, Địa)
* Thời gian đào tạo: 9 học kỳ (học ngoài giờ hành chính)
* Phát hành và nhận hồ sơ kể cả ngày thứ 7

Phát hành và thu hồ sơ tại:

• DC: 150B Lê Thánh Tôn, phường Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
• ĐT: 0593 877977, 05113 531188, 01674 625854, 0905 448020, 0906 434184
• Website: gialaidonga.edu.vn - Email: gialai@donga.edu.vn

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI
Thông báo tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cần tuyển cán bộ nghiệp vụ vào làm việc tại các Phòng Giao dịch huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.

1. YÊU CẦU:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hoặc chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường đại học khác.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên.
- Trình độ tin học: Trình độ B hoặc tương đương trở lên.
- Tuổi đời: Không quá 30 tuổi. Ưu tiên thí sinh là nam giới.
- Ngoại hình: Ngoại hình cân đối; cao 163 cm trở lên đối với nam, cao 155 cm trở lên đối với nữ; có lý lịch rõ ràng không có tiền án tiền sự.

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay) theo mẫu của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân.
- Giấy khám sức khỏe do các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên cấp trong thời gian 6 tháng.
- Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập (bản sao có công chứng)
- 2 ảnh thẻ 4x6 (không quá 6 tháng) kèm 2 phong bì, có dán tem và ghi đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

Lưu ý: Ngân hàng không trả lại hồ sơ đối với ứng viên không trúng tuyển hoặc đã đăng ký nhưng không đến dự tuyển.

3. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 8-9-2014 đến hết ngày 12-9-2014.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính-Tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai. Số 32 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ: (059) 3821590.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai sẽ thông báo cụ thể việc tổ chức thi tuyển theo yêu cầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.

BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG-CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN Thông báo chuyển địa điểm làm việc

Kể từ ngày 8-9-2014 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không-Chi nhánh Tây Nguyên chuyển trụ sở làm việc từ 08A Lê Lai, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai về trụ sở mới tại: Tầng 3 tòa nhà Vinafor 13 Phan Bội Châu, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3723336 – (059) 3723527; Fax: (059) 3723336.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không-Chi nhánh Tây Nguyên trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết, tiện liên hệ công tác.